

สรุปข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๑๘ (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม)
 จากการประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบที่ ๑ เขตตรวจราชการที่ ๑๘ จังหวัดอุทัยธานี
 วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
 ณ ห้องประชุมสุพรรณนิการ์ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเดิม) ชั้น ๒ ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ที่	นโยบาย/โครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๘	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ระบบปฏิบัติงานศูนย์พิรุณราช จะเร่งรัดให้มีการดำเนินการปรับปรุงระบบรับเรื่องของศูนย์บริการให้ใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.	การจัดการทรัพยากรทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Go Green) ด้วย BCG /Carbon Credit	ขอให้หน่วยงานที่มีข้อมูลผลการดำเนินงาน จัดส่งข้อมูลให้กับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เพื่อรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
๓.	การบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกร ๑) โครงการปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ขอให้เร่งดำเนินการรับคำขออนุญาตให้ได้มากที่สุด อาจจะใช้ช่วงเวลาของกิจกรรมการออกจังหวัดเคลื่อนที่โดยขอความร่วมมือหน่วยงานอื่นๆ ร่วมดำเนินการรับคำขอฯ ของเกษตรกร	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
	๒) โครงการตรวจสอบและดำเนินการกรณีเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินถึงแก่ความตายในเขตปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	จากการสำรวจข้อมูลช่วงอายุเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทั้งประเทศ พบว่ามีเกษตรกรถึงแก่ความตายแล้ว ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ราย และเกษตรกรที่อายุเกิน ๗๐ ปี ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ราย ซึ่งถือว่า ส.ป.ก. มีภาระกิจงานด้านนี้จำนวนมาก จึงขอให้ ส.ป.ก. จังหวัดเร่งการตรวจสอบและดำเนินการอย่างเร่งด่วน	สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
๔.	โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	ทิศทางการดำเนินงานของแต่ละกรมยังคงเดิม แต่สิ่งที่จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมคือนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีในการให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ๓ เท่า ภายใน ๔ ปี	ทุกหน่วยงาน

ที่	นโยบาย/โครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๘	หน่วยงานรับผิดชอบ
๕.	การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ขอให้มีการวางแผน และเริ่มดำเนินการด้านงานพัสดุเพื่อเตรียมรองรับงบประมาณที่จะได้รับได้ และสามารถปฏิบัติได้ตามแผนที่กำหนด	ทุกหน่วยงาน

นางสาวนิภาพร นามบุรี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้สรุปข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

นายวิรัช ฉายาประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจสรุปข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ